



## มร.ลป. จัดงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หอนงหั่วหงอก" ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หอนงหั่วหงอก ประจำปี 2567 และมอบรางวัลการประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก) ณ สานอเนกประสงค์ราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และทุกคณะ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ที่มุ่งหวังให้ทุกคน มีการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลประเพณี เดือนยี่เป็งร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการประกวด การสาธิตเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกรักและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

ภายในงานมีการประกวดห่มสะเปา สาวี่เป็ง ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ นายนันท์วัฒน์ ตันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิจชนะ จรุงมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอภิวัฒน์ ว่างสำเนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ รางวัลชมเชย นายธนพล คิดอ่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลชมเชย และรางวัลขวัญใจห่มสะเปา นายนันท์ยศ ไชยหมื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการประกวดสาวี่เป็ง รางวัลชนะเลิศ นางสาวปิยนันท์ แซ่ท้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรวงกมล แก้ววงษ์จันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศิรินทรญา คำบัต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ รางวัลชมเชย นางสาวสร้อยทอง แก้วศรีสดใส นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลชมเชย นางสาวจิรนันท์ ศรีธิจิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และรางวัลขวัญใจสาวี่เป็ง นางสาวปิยนันท์ แซ่ท้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมลูกทุ่งปัญญาไทย สาขาวิชาภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมประถมจินดา สาขาวิชาการประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสังคมลูกทุ่ง สาขาวิชาสังคมศึกษา รางวัลชมเชย ทีม Dream Team สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทีม ECE Women The Strong สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยม ทีมสังคมลูกทุ่ง สาขาวิชาสังคมศึกษา และรางวัลขวัญใจ IDEA PLUS ทีมลูกทุ่งปัญญาไทย สาขาวิชาภาษาไทย

การประกวดสะเปาส่งสรรค์ ผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ผลงานนาแวียงสวรรค์ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิถีจิตศิลป์สะเปาแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานสะเปาจาวพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลชมเชย ผลงานเทคโนโลยีสะเปาค่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงานสะเปาล้านนา คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานล่องสะเปาชาวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผลงานฝากกุศลไปหาวิญญาณ ฝากบุญदानไปถวายภาคหน้า คณะวิทยาการจัดการ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การสาธิตการทำสะเปา การสาธิตการทำโคม การจัดแสดงโคมประดับ กิจกรรมสาธิตการทำผางประทีป การปล่อยโคมไฟ การจุดบอกไฟดอก กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมการออกร้านภาคหมั่วของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน







# มร.ลป. ต้อนรับ บศ. ชาวจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น จาก Guiyang Preschool Education College 热烈欢迎贵阳幼儿师范高等专科学校短期语言文化交流



เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (คป.) คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับนักศึกษาชาวจีน จากวิทยาลัยการศึกษাপฐมวัย กุ้ยหยาง (Guiyang Preschool Education College) มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น (2 สัปดาห์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2567

พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการจับคู่เพื่อนบัดดี้ระหว่างนักศึกษาชาวจีน กับนักศึกษาชาวไทย จากสาขาวิชาการสอนภาษาจีน (คป.) และภาษาจีน (ศศ.บ.) ที่จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างโครงการฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างเพื่อนนักศึกษาชาวจีนและชาวไทย ซึ่งภายหลังกิจกรรมต้อนรับพบปะและจับคู่เพื่อนบัดดี้แล้ว นักศึกษาทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมงานปาร์ตี้ฉลองสัปดาห์ ณ หอองหัวหงอก ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอนุเสาวรีย์ราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกับเพื่อนบัดดี้ อย่างสนุกสนานด้วย



## ผู้บริหารคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จากวิทยาลัยการศึกษাপฐมวัย กุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ดร.พิมพ์ภา อินทระส รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จากวิทยาลัยการศึกษাপฐมวัย กุ้ยหยาง (Guiyang Preschool Education College) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน โดยได้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการศึกษাপฐมวัย กุ้ยหยาง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีครูคุณพัชรรัตน์ บุญมาลี หัวหน้าแผนกอนุบาล Ms.Emma Buss ครูประจำชั้นห้องเรียนFEP ครูสุธิดาภรณ์ กันตะมา ครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้



นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานและอาหารพื้นถิ่น ประกอบด้วย ข้าวแคบและกล้วยปิ้ง โดยมีครูธนากร จิตรหมั่น ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ร่วมถ่ายทอด ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร



ในการนี้ อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้างานสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย







# มร.ลป.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2567



เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมรับฟัง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงห์ปรีชา ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทบทวนและสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (SWOT) และสภาพแวดล้อมภายนอก (STEEP) ของมหาวิทยาลัย จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งครั้งนี้ ได้นำข้อมูลดังกล่าว จัดทำแผนบริหารความไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น (Future Planning) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจัดทำกระบวนการ BCM ที่ประกอบด้วยแผน Business Continuity Plan (BCP) หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและ Incident Management Plans (IMP) หรือจัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อหาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ (Driving Forces) ที่มีผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย และสะท้อนภาพอนาคต ที่มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติและใช้ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ และรูปแบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในลำดับต่อไป การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 นี้ มีผู้บริหารหน่วยงานจากทั้ง 7 คณะ 4 สำนักและสถาบันกว่า 50 คน เข้าร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว



## มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ธนาคารเวลา : นวัตกรรมสังคม

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "ธนาคารเวลา : นวัตกรรมสังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ธนาคารเวลา : นวัตกรรมสังคม ดังกล่าว จัดขึ้นให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมสังคม และผู้สอนทักษะวิศวกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร สามารถนำไปสอดแทรกในการเรียนการสอน การอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก เข้าใจ และตระหนักถึงสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถนำเครื่องมือธนาคารเวลาไปใช้ในการสร้าง "นวัตกรรมสังคม" เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในชุมชนและสังคมตลอดจน เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมสังคม และผู้สอนทักษะวิศวกรรมสังคม จำนวน 27 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้







# นักวิจัย มร.ลป. จัดกิจกรรม "ต่อยอดการทำไผ่ญ้าคา และการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ"

ผศ.ดร.ณรงค์ ศษักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดวงใจ พุทวงศ์ และทีมงานนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "ต่อยอดการทำไผ่ญ้าคา และการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ" เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2567 ณ พื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอรุณศักดิ์ ปัญญาเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อสนับสนุนการเก็บเกี่ยวญ้าคาให้กับกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไผ่ญ้าคาเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับ ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มทำไผ่ญ้าคาบ้านเสด็จ และพลทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จังหวัดลำปาง ได้จัดกำลังพลทหารและจิตอาสาพระราชทาน มาสนับสนุนการเก็บเกี่ยวไผ่ญ้าคาในกิจกรรมครั้งนี้

การทำไผ่ญ้าคาถือเป็นหนึ่งในอาชีพสำคัญของชาวบ้านตำบลบ้านเสด็จมาอย่างยาวนาน ซึ่งชาวบ้านได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการจัดทำไผ่ญ้าคาจากบรรพบุรุษ ถือว่าเป็น ภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง ปัจจุบันบ้านเรือนไม่ได้มุงหลังคาด้วยญ้าคาแล้ว แต่ชาวบ้านในชุมชนยังนิยมนำไผ่ญ้าคาไปมุงหลังคากระท่อม ทำร้านอาหาร แพปลา และทำโรงเรือนต่าง ๆ เนื่องจากหลังคาที่มุงด้วยญ้าคานั้นจะเย็นสบาย ช่วยบังแดดกันฝนได้ดี และมีราคาถูก โดยปกติชาวบ้านจะนิยมเกี่ยวไผ่ญ้าคาในช่วงฤดูหนาว และนำไผ่ญ้าคาไปจักสานกันต่อ ในช่วงฤดูแล้งหลังจากการนำา ทำให้เกิดการเจริญเติบโตตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝน การตลาดปัจจุบันจะเห็นได้ว่าข้างทางถนนลำปาง - งาว ช่วงพื้นที่บ้านเสด็จจะมีไผ่ญ้าคา ขายเป็นทอดเส้นทาง โดยราคาขายจะอยู่ที่ไผ่ละ 11 - 15 บาท นับเป็นรายได้เสริมรองจากการทำพืชไร่สับปะรด จึงถือได้ว่าการทำไผ่ญ้าคาเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าและใช้ต้นทุนต่ำ ทางโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จะพัฒนาการทำไผ่ญ้าคาให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลบ้านเสด็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



# มร.ลป. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานตลาดนัดอุดมศึกษา "อาชีพในฝันของฉัน" ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 อ.อดิสร ฤมยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ผศ.ดร.รจรงค์ นันตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ AIC คณะเทคโนโลยี การเกษตร ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน อ.ภัทรนัย ไชยพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.เกษตร วงศ์อุปราษ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ อ.นิวัติ กิ่งไพศาลสกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ผศ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ชลาพันธุ์ อุปกิจ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ อ.เพชรวิไล กนิษฐเสน อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ครั้งที่ 2 งานตลาดนัดอุดมศึกษา "อาชีพในฝันของฉัน" ณ หอประชุมยกสาย โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิสุชัย ชูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานเปิดงาน



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2568 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 - 12 มกราคม 2568 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th) นักเรียนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครการเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ





# มร.ลป. ร่วมรับฟังการกำหนดร่างกฎกระทรวงค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 คณาจารย์ และบุคลากรผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับฟังการกำหนดร่างกฎกระทรวงค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยนางสมหทัย เครือสาร นักวิชาการประกันสังคม 4 พร้อมทั้งงานได้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมโอบอรรัตน์ ชั้น 1 อาคารอาหาร โรงงานที่รัญ การรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดการปรับเพดานค่าจ้างเพื่อสิทธิประโยชน์ (เงินทดแทนการขาดรายได้) พอเพียงกับการครองชีพในปัจจุบันของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ จากผู้มีรายได้สูงไปสู่ผู้มีรายได้ต่ำ และเพิ่มโอกาสในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ ซึ่งได้มีการจัดทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงเพดานค่าจ้าง "เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์" ของผู้ประกันตน (ผ่าน สปส.) ได้รับความสนใจจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอย่างมาก



**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

**ขอแสดงความยินดีกับ**  
**รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีเยศ สิกิริสรวง**  
**รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**  
**ที่ได้รับรางวัล**  
**Prime Minister Road Safety Awards**  
**จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล**  
**รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย**  
**ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน**

**ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ**  
**เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16**

**เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567**  
**ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี**

**THAILAND ROAD SAFETY**

**งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ**  
**เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16**

**หัวใจให้สังคม**

**THAILAND ROAD SAFETY**





**แจ้งระบบโทรศัพท์**  
**ขัดข้อง**  
**ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์**  
**054 - 237399**  
**ของมหาวิทยาลัย ขัดข้อง**  
**ทำให้ไม่สามารถรับสายจากภายนอก**  
**และเข้าสู่ระบบออนไลน์ไม่ได้**

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  
 เพื่อดำเนินการแก้ไข

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สามารถติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
 ตามหมายเลขโทรศัพท์สายตรง ดังนี้

- คณะครุศาสตร์ : 054 - 241303, 083 - 5807665
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : 085 - 6169574
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร : 054 - 241298
- คณะวิทยาศาสตร์ : 054 - 241052
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 097 - 9204218
- คณะวิทยาการจัดการ : 062 - 3272260
- คณะพยาบาลศาสตร์ : 063 - 7299814
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ศูนย์คอมพิวเตอร์ : 063 - 7979636
  - ห้องสมุด : 083 - 0441309
- ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ : 085 - 7128467
- สถาบันวิจัยและพัฒนา : 083 - 1563928

ติดต่อทางประชาสัมพันธ์ : [f](#) งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**LPRU** มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2567

- 5 พ.ย. ตรวจสอบตารางเรียน
- 11 พ.ย. เปิดภาคเรียนที่ 2/2567
- 11-22 พ.ย. ชำระค่าเทอม
- 21-29 พ.ย. ช่วงการเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- 24 ก.พ. - 7 มี.ค. 68 สอบวัดผลปลายภาคเรียน

[QR Code 1](#) [QR Code 2](#)

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | [www.lpru.ac.th](#) | [LPRUCHANNEL](#)

**ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ**  
**รับตรง รอบที่ 1**  
**ปีการศึกษา 2568**

- 21 พฤศจิกายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- 23 พฤศจิกายน 2567 สอบวิชาวัดแวว/สอบสัมภาษณ์เฉพาะสาขาที่มีการสอบ
- 28 พฤศจิกายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
- 30 พฤศจิกายน 2567 บันทึกข้อมูลรายงานตัว และชำระเงิน

สถานที่ตั้งห้องสอบ : 5182 หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาดังกล่าว

[QR Code 1](#) [QR Code 2](#)

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | [www.lpru.ac.th](#) | [LPRUCHANNEL](#)

**แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า**  
**ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

ด้วยงานอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดต้นไม้และซ่อมเปลี่ยนลูกถ้วยที่ชำรุด แนวส่งแรงสูง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน งานอาคารฯ จึงขอขออนุญาตดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

**วันที่ 8 ธันวาคม 2567**  
**เวลา 09.00 น. - 16.30 น.**

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | [www.lpru.ac.th](#) | [LPRUCHANNEL](#)

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
 LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

**รับสมัครนักศึกษาใหม่**  
**ปีการศึกษา 2568**  
**รอบที่ 2**

- ระดับปริญญาตรี 4 ปี
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน
- ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

**สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้**  
**ถึง 12 มกราคม 2568**

**SCAN ME**

"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"  
[www.lpru.ac.th](#)

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | [www.lpru.ac.th](#) | [LPRUCHANNEL](#)